

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๘๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชุมชี้แจงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยชนำร่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยชนำร่อง จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยชนำร่อง เพื่อการคัดกรองความยากจน จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สำหรับการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยชนำร่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยชนำร่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

/๒. สร้าง...

๒. สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษา ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงาน โครงการทั้ง ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (cct.thaieduforall.org/) และ ๒) โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะนำร่อง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (demo-cct.thaieduforall.org/) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

๓. กำหนดให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กค ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕